

## DCON - เฝ้าจอ แล้วรอโล่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลิสจั่วหัว...

อันนี้ มาจากรูปแบบของการจะเล่นหุ้นเก็งกำไรแบบทิ้งการเขาเรียกกันว่า หุ้นตัวจิ๊ด หรือหุ้นซิ่ง อะไรทำนองนั้น คือถ้าไม่แอบเก็บกับเขามาก่อนหน้านี้ แม้ว่าเราจะเห็นราคาขยับๆ อะไรแปลกๆ เหมือนน่าจะกำลังตั้งท่าขึ้น แต่เราไม่ยอมเข้าเงิน เพราะไม่รู้ว่าจะเข้าจริง แต่พอเห็นว่าน่าจะเริ่ม น่าจะไต่เวลา การจะเข้าไปร่วมไปกับเขา ก็ต้องเฝ้าจับตาดูหน้าจอบ้างก็เลยคิดมากขึ้น คือถ้าจะเล่นหวังดีหัวเข้าบ้าน ไม่เน้นถือนาน ก็ต้องใช้กลยุทธ์แบบนี้แหละนะ... แต่ถ้ามีแวจะไปได้ยาวๆ จะมีบางส่วนเก็บเอาไว้บ้างด้วยก็แล้วแต่กำลังและความเสี่ยงที่จะต้องยอมรับได้ด้วย... ก็อาจจะมียหลายๆ ตัวหุ้นที่ในตลาดยามนี้ ก็อาจจะใช้กลยุทธ์แบบนี้ได้ และก็ไม่น่า อาจจะต้องใช้กันไปอีกนานก็ได้นะ เพราะดูจากอาการของตลาดแล้ว เหมือนจะไม่อยากขึ้นแล้วหรือไร มาได้แค่ 1400+/- นั่นแหละ ก็เริ่มจะมีอาการ ถอดใจให้เห็นแล้ว นอกจากจะไม่ต่ำกว่า 1400 แล้ว วันวานก็ยังมีการลงมามากกว่า 1390 แบบปริ้มๆ น้ำอีกด้วย นี่ถ้าหากวันนี้ไม่รับขึ้นไปยืน 1390 ก็จะมีบั้นทอนโอกาสที่จะล้นผ่าน 1400 ไปมากยิ่งขึ้น แล้วอย่าลืมว่าที่ระดับ 1400+/- นั้น เป็นแนวต้าน ของแนวโน้มขาลระยะกลาง ... นั่นแปลว่า จะไม่ขึ้นไปทดสอบอีกก็ได้ คือพร้อมจะลงต่ำๆ ก่อนเลย ก็ไม่แปลกนะ เพราะถือว่าทดสอบไปแล้ว 3 วัน แต่ไม่ผ่าน... แปลว่า ถ้าจะลงต่ำกว่า 1380 ก่อนเลยนั้น ก็คงไม่ต้องมองแนวรับเดิมๆ ที่เคยมีแล้วนะ ไม่ว่าจะ 1370 หรือ 1360-1355 ความน่าจะเป็นของแนวรับที่ว่ามา อาจจะเอาไม่อยู่... ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไร แต่ก็อาจจะลงแรงๆ ได้

### ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าวข้างต้นนั่นแหละครับ ใครชอบเล่นเกมตีหัวเข้าบ้าน วันสองวันหรือไม่เกิน 3 วันนี่ ก็ต้องจับตาดู แต่ถ้าจะเข้าไปแล้ว หุ้นตัวนี้ อาจจะมียเกมยาวๆ ก็ได้นะ ถ้ามีแรงซื้อแน่นๆ

แนวรับ : ...0.52-0.51 อย่างลงมาต่ำกว่า 0.50 ไว้ก็พอ

เป้าหมาย : ...0.54-0.55 ยืน 0.55 ได้ มีลูน 0.65-0.70

Price Chart...(DCON)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DCON... อันจากรูปแบบการแกว่งตัว จะเห็นว่า เข้าข่ายรูปแบบราคา ในแนวโน้มเชิงบวก และจะเห็นว่า รูปแบบของ เส้น เรียงตัวกันเป็นภาวะกระทิง ก็เป็นแค่เริ่มๆ หรือ ต้นๆ ไม้ อากาศนี้ ยิ่งขึ้น ก็จะมีดี หรือ การยืนระดับ 0.55 ได้มั่นคงแล้วนั้น การขึ้นยาวๆ ก็อาจจะหวังได้ในระยะต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ Indicator ที่ใช้อ่านแนวโน้ม ก็อยู่ในภาพที่เริ่มๆ จะเป็นเชิงบวก อีกระลอกหนึ่งได้เหมือนกัน...เอาเป็นว่า ถ้าจะเก็งกำไร หรือจะลุนรอบยาวๆ หน่อย ก็น่าจะทำได้ทั้งสองรูปแบบ แต่เน้นไว้ตอนนี้ก่อนว่า อย่าต่ำกว่า 0.50 จะดูสวยกว่า ไม่เช่นนั้นแล้ว การต่ำกว่า 0.50 แม้ว่าจะไม่เสียภาพดี แต่ก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นหน่อย ในการจะขึ้น